

Tiếp tục phát huy hiệu quả BHYT HSSV

Trong tháng 9/2022, BHXH các địa phương đang dốc sức cùng các cấp, các ngành triển khai tuyên truyền chính sách BHYT HSSV với mục tiêu phấn đấu bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT. Ghi nhận của Tạp chí BHXH tại tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Tại Bắc Ninh:

Theo bà Hoàng Thị Minh Hòa-Trưởng phòng Quản lý Thu (BHXH tỉnh), trước thềm năm học mới, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định khen thưởng 3 tập thể và 38 cá nhân ngoài Ngành có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai BHYT HSSV năm học 2021- 2022. Đây là những nhân tố tạo nguồn lực quan trọng để tiếp tục triển khai tốt hơn công tác BHYT HSSV.

Được biết, trong năm học 2021-2022, Bắc Ninh gặt hái thành tích ấn tượng, với 99,97% HSSV tham gia BHYT- tương đương 279.274 em. Có 7 huyện, thành phố đạt tỷ lệ 100% gồm: TP.Bắc Ninh, Quế Võ, Tiên Du, Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình và Yên Phong; chỉ có TP.Từ Sơn đạt 99,82%. Trong năm học này, quỹ BHYT đã chi trả chi phí KCB BHYT cho 87.185 lượt HSSV với số tiền 45,929 tỷ đồng; chi 9,134 tỷ đồng cho chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em...

Nhận định về kết quả đạt được, ông Phạm Đức Cường- Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhiều năm qua, chính sách BHYT ngày càng khẳng định được vai trò thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe HSSV. Nhận thức của đa số phụ huynh, các thầy cô giáo và HSSV về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT ngày càng được nâng cao. Công tác y tế học đường ngày càng được chú trọng, nên đã tạo sự yên tâm tin tưởng cho các bậc phụ huynh.

Dù vậy, theo ông Cường, việc thực hiện chính sách BHYT HSSV cũng đối mặt không ít khó khăn. Như năm học 2020- 2021, trên địa bàn có 2 trường chưa đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Với sự quyết liệt đôn đốc của cơ quan BHXH, đến năm học 2021- 2022, chỉ còn 1 trường chưa đạt 100% là ĐH TDTT Bắc Ninh (mới đạt 86%). Nguyên nhân chủ yếu là do một số SV vẫn còn khó khăn, phải trang trải nhiều



BHXH tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các trường học thực hiện tốt BHYT HSSV

khoản chi phí, nên không tham gia BHYT. Trong khi đó, nhà trường phải tự chủ tài chính, nên không có kinh phí hỗ trợ cũng như chưa thực sự ráo riết đôn đốc SV tham gia BHYT. "Năm học này, chúng tôi sẽ chỉ đạo để làm việc, đôn đốc sát sao ĐH TDTT Bắc Ninh để đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia"- ông Cường nhấn mạnh.

Ngày 29/8 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã có Công văn chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV năm học 2022- 2023. Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh, Sở GD-ĐT chỉ đạo Phòng GD, các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về Luật BHYT; đề ra các giải pháp nhằm đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Liên quan việc này, theo ông Cường, BHXH tỉnh sẽ chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và ngành GD-ĐT xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV. Đây là giải pháp hướng tới mục tiêu trước mắt cũng như dài lâu, nhằm nâng cao ý thức trong nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Giám hiệu các trường, của đội ngũ giáo viên cũng như phụ huynh và HSSV về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong việc tham gia BHYT HSSV. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ sở KCB tổ chức kiểm tra, giám sát việc KCB BHYT, tránh tình trạng lạm dụng thẻ BHYT; nâng cao chất lượng

KCB, có thái độ phục vụ tốt hơn, đảm bảo quyền lợi của HSSV để tạo niềm tin trong nhân dân.

Tại Lạng Sơn:

Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg có hiệu lực, tỉnh Lạng Sơn có 93 xã chịu tác động với 35.848 HSSV không tiếp tục được NSNN đóng BHYT, phải chuyển sang tham gia BHYT tại trường học (chiếm 30% trên tổng số HSSV toàn tỉnh). Để các em tiếp tục tham gia BHYT, ngay trong dịp nghỉ hè vừa qua, BHXH tỉnh đã chủ động tuyên truyền, vận động, nhất là chú trọng tuyên truyền về việc không để gián đoạn thẻ BHYT quá 3 tháng, nhằm bảo đảm quyền lợi KCB. Do đó, sau hơn 2 tháng kể từ sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg có hiệu lực, toàn tỉnh đã vận động được hơn 28.200 em tham gia BHYT trở lại.

Cô giáo Nông Thuý Quỳnh- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP.Lạng Sơn) cho biết, xác định được khó khăn, nên ngay từ đầu năm học 2021-2022, nhà trường đã triển khai chính sách BHYT đến 100% HSSV và phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhóm Zalo của Ban đại diện cha mẹ HS và các lớp để phụ huynh, HS nắm được, đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nên theo ông Hoàng Hữu Quang- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn, trong năm học 2021- 2022, tỷ lệ HSSV ở Lạng Sơn tham gia BHYT đã đạt 99,88%,

trong đó HSSV tham gia BHYT tại trường học đạt 99,79%. Có 7/11 huyện, thành phố đạt tỷ lệ 100% gồm: TP.Lạng Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng và Bình Gia. "Nổi bật nhất là một số huyện có số HSSV giảm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg như: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình đều đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn 4 huyện đạt dưới 100% như: Văn Quan, Bắc Sơn, Tràng Định và Đình Lập. Việc thu nộp BHYT HSSV ở một số trường còn chậm do gia đình HSSV gặp khó khăn về kinh tế, thu nhập không ổn định, hoặc còn có thói quen trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước..."

Do đó, để thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2022- 2023, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tăng cường chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng

cơ sở giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt công tác thu, cấp thẻ cho HSSV và trích chuyển kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học...

Chia sẻ về nhiệm vụ năm học 2022- 2023, bà Phan Mỹ Hạnh- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lạng Sơn cho biết, Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GD và đơn vị liên quan chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT. Yêu cầu các đơn vị rà soát số lượng HSSV chưa được cấp thẻ BHYT để tuyên truyền, khuyến khích hoặc có giải pháp vận động phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục đưa tiêu chí tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, với quyết tâm phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học này.

MINH ĐỨC- NGUYỆT HÀ



Khám bệnh mắt học đường cho các em HS ở Bắc Ninh